

CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG



Bộ phận tuyển dụng		Số lượng tuyển dụng	Vị trí yêu cầu	Công việc phụ trách	Mức thu nhập hàng tháng	Mar WK3 --> Apr WK1
OPM	Trưởng phòng, phó phòng	2	<ol style="list-style-type: none"> Tiếng Anh, Tiếng Trung thành thạo Kinh nghiệm 5 năm vị trí tương đương trở lên. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ điện tử. 	<ol style="list-style-type: none"> Tiếp nhận quản lý chuyên ăn mới Phân phối, sắp xếp hợp lý công việc cho các bộ phận Theo dõi, giám sát tiến độ và tổng hợp kết quả 	Thỏa thuận theo năng lực	
SMT	Kỹ sư sửa chữa bàn mạch MLB	20	<ol style="list-style-type: none"> Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện tử Thành thạo sử dụng đồng hồ đo điện / máy hiện sóng / công cụ đo lường phân tích khác dòng máy đo điện kỹ thuật số cơ bản. Có kinh nghiệm sửa chữa bo mạch chủ / phone / ipad và sử dụng súng hàn hơi được ưu tiên. Kinh nghiệm 5 năm trở lên 	<ol style="list-style-type: none"> Sửa chữa bàn mạch điện thoại, máy tính và phân hồi bất thường của các sản phẩm bị lỗi với dây chuyền sản xuất. Phân tích các nguyên nhân lỗi linh kiện Cải tiến không chế giảm thiểu lỗi để đảm bảo hiệu suất Hướng dẫn đào tạo các kĩ thuật viên mới 	Thỏa thuận theo năng lực	
IT	Kỹ sư IT - MES	5	<ol style="list-style-type: none"> Bằng đại học trở lên, chuyên ngành máy tính hoặc khoa học và kỹ thuật Hiểu các công cụ phát triển thị giác và ngôn ngữ C # (hoặc C, VB, VC, Java, ASP.net, SQL) Ưu tiên ứng viên hiểu về lập trình Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Nếu khả năng ngôn ngữ tốt, các điều kiện trên có thể có hoặc không. Có thể phối hợp tăng ca, luân chuyển ca ngày/ ca đêm Có kinh nghiệm IT ở các công ty điện tử 	<ol style="list-style-type: none"> Quản trị mạng IT toàn nhà máy Cài đặt, quản lý hệ thống Mes cho khởi sản xuất 	Thỏa thuận theo năng lực	



CÔNG TY TNHH COMPAL VIỆT NAM

Add: KCN Bá-Thiện 1 – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Tell: 02113.598.888

Email: Tuyendung@compal.com

Số: 031801 /CV - HR

Bình xuyên , ngày.18 tháng 03 năm 2021

V/v Tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp

Kính gửi: Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Lời đầu tiên Công ty TNHH Compal Việt Nam xin gửi tới Quý trường lời chào trân trọng và hợp tác.

Tập đoàn Compal được thành lập vào năm 1984, có trụ sở tại: Đài Bắc – Đài Loan. Ngành nghề chính là sản xuất máy tính xách tay, thiết bị điện tử thông minh, thiết bị trung tâm dữ liệu và sản phẩm LCD. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ Tập đoàn Compal được vinh danh trong top 500 công ty hàng đầu thế giới, top 100 công ty công nghệ toàn cầu và xếp hạng thứ ba tại Đài Loan.

Với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Compal đã chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo với sự ra đời của Công ty TNHH Compal Việt Nam có trụ sở tại: Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với số vốn đầu tư năm 2019 là 45 triệu USD. Năm 2020 số vốn đầu tư đã tăng lên 50 triệu USD và mục tiêu trở thành một trong các doanh nghiệp FDI hàng đầu Việt Nam. Để mở rộng sản xuất trong vòng 3 năm từ 2021 đến 2023 công ty Compal Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 20 nghìn công nhân, đặc biệt là công nhân có trình độ Sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề thuộc các lĩnh vực: Điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí.....với mức thu nhập trung bình từ 8-9 triệu đồng/tháng và hơn 3000 lao động chất lượng cao có bằng cử nhân, kỹ sư các chuyên ngành trở lên biết tiếng Trung và tiếng Anh. Các chế độ và quyền lợi khác người lao động sẽ được hưởng theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Được biết mỗi năm Quý trường có khoảng trên dưới 1000 sinh viên tốt nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các em có chuyên môn được đào tạo bài bản phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty. Vì vậy, bằng công văn này Compal Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý trường trong công tác định hướng, tư vấn học sinh đã tốt nghiệp về làm việc tại Compal Việt Nam. Về



lâu dài Compal Việt Nam mong muốn được thiết lập mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Quý trường cũng như tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Quốc gia.

Đặc biệt trong tháng 3 này công ty Compal Việt Nam cần tuyển 2 trưởng phòng OPM (chuyên trách dự án) , 5 kỹ sư IT MES và 20 kỹ sư ngành điện tử có kinh nghiệm sửa chữa bản mạch SMT từ 5 năm trở lên, mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 20 triệu trở lên. Kính mong Quý trường và các thầy cô chủ nhiệm giúp đỡ chia sẻ thông tin tới các cựu sinh viên của trường đã từng làm tại các doanh nghiệp điện tử có nhu cầu tìm việc để các em tới công ty ứng tuyển. Ngoài việc đạt được mức lương mong muốn, các em còn có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong doanh nghiệp.

Chi tiết thông tin tuyển dụng được đính kèm cùng công văn tuyển dụng !

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS

